

'อนุทิน'นำตัดช่อดอกกัญชา ลุยใช้'การแพทย์-เศรษฐกิจ' นครพนมเปิดร้านขาย28มีย. 'อนุทิน'นำตัดช่อดอกกัญชา 4 สายพันธุ์ไทย 21 มิ.ย.นี้ รพ.นครพนมเตรียมเปิดร้านขาย ผลิตภัณฑ์กัญชา 28 มิถุนฯ (อ่านต่อหน้า 2)

ต่อจากหน้า 1

กัญชา

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) พร้อมด้วย นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จะทำพิธีตัดช่อดอกกัญชาพันธุ์ไทย 4 สายพันธุ์ ที่กรมวิทยาศาสตร์ฯ ในวันที่ 21 มิถุนายนนี้ เวลา 10.00 น.

ทั้งนี้ นพ.ศุภกิจเปิดเผยว่า กรมวิทยาศาสตร์ฯ ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) อีสาน วิทยาเขตสกลนคร และภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พัฒนาพันธุ์กัญชาพันธุ์ไทย 4 พันธุ์ คือ กัญชาพันธุ์หางกระรอกภูพาน เอสที 1, กัญชาพันธุ์หางเสือสกลนครที่ 1, กัญชาพันธุ์ตะนาวศรีก้านขาวดับเบิลยูเอ 1 และกัญชาพันธุ์ตะนาวศรีก้านแดงอาร์ดี 1 และทดลองปลูกในระดับห้องทดลองเพื่อศึกษาครอบคลุมทั้งลักษณะทางด้านพฤกษศาสตร์ (phenotype) ด้านเคมี (chemical profile) และข้อมูลสารพันธุกรรม (genetic profile)

“เบื้องต้นพบว่ากัญชาไทยแต่ละพันธุ์มีลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของต้น ใบ ช่อดอก และกลิ่นมีความแตกต่างกัน กรมวิทยาศาสตร์ฯ โดยสถาบันวิจัยสมุนไพร จึงร่วมกับสถาบันการศึกษาดำเนินการทดลองปลูกในระดับห้องปฏิบัติการเพื่อนำวัตถุดิบส่วนต่างๆ ของต้นกัญชาแต่ละสายพันธุ์ไปศึกษาวิจัยแบบครบวงจร ได้แก่ พฤกษศาสตร์ พันธุศาสตร์ เคมี เอกลักษณ์ทางเภสัชเวท การ

เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช ที่สำคัญเพื่อดูค่าสารสำคัญทั้งสารทีเอชซี (THC) และสารซีบีดี (CBD) ที่จะนำไปใช้ในการแพทย์ ซึ่งในวันที่ 21 มิถุนายนนี้ จะมีการทำพิธีตัดช่อดอกต้นกัญชาพันธุ์ไทยที่ปลูกไว้เป็นครั้งแรก เพื่อนำไปเข้าสู่กระบวนการศึกษาวิจัยต่อไป หากผลการวิจัยออกมาเป็นที่น่าพอใจ จะมีการยื่นจดสิทธิบัตรต่อไป” นพ.ศุภกิจกล่าว และว่า ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีความคาดหวังว่าในอนาคตจะสามารถนำพันธุ์กัญชาไทยไปส่งเสริมให้เกษตรกรนำไปปลูกเป็นพืชเศรษฐกิจต่อไปได้

ที่ จ.สกลนคร นายอนันต์ชัย อัศวเมธิน คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายกัญชาเสรีทางการแพทย์ เป็นประธานในการปลูกกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์และเศรษฐกิจ ณ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มวิสาหกิจบ้านม่วงไชย ต.บ้านม่วงคำ อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร ได้รับอนุญาตให้ปลูกกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์และเศรษฐกิจ โดยมี นพ.วิศณุ วิทยาบำรุง สสจ.สกลนคร พร้อมด้วย นายเอกภพ โสภณ นายอำเภอโคกศรีสุพรรณ หน่วยงานราชการ และประชาชนให้การต้อนรับ

นายอนันต์ชัยกล่าวว่า นโยบายกัญชาได้ขับเคลื่อนมาเกือบ 2 ปี โดยช่วงปีแรกเป็นการดำเนินการด้านการแพทย์ และตำรายาต่างๆ นำเข้าบัญชียาหลักเพื่อเบิกจ่ายได้ ปัจจุบันมาถึงการนำมาใช้เป็นพืชเศรษฐกิจ จากส่วนต่างๆ โดยคาดว่าจะเป็นพืชเศรษฐกิจตัวใหม่ในอนาคต นอกจากนี้ คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้เดินทางไปร่วมประชุมหารือการดำเนินงานกัญชาทางการแพทย์เสรีเพื่อขับเคลื่อน

เศรษฐกิจ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร และเยี่ยมชมสถานที่ปลูกกัญชาทางการแพทย์อีกด้วย

ขณะที่ จ.บุรีรัมย์ นายสมดุล ธนศรีสิงกุล ที่ปรึกษาเทศบาลตำบลหินเหล็กไฟ และประธานวิสาหกิจชุมชนบ้านถาวร กล่าวถึงกรณีการปลูกกัญชาครอบครัวละ 6 ต้นตามโครงการของ สธ.ว่า ตอนนี้ในเขตต.หินเหล็กไฟ มีการตั้งวิสาหกิจชุมชนขึ้นมา 2 แห่ง คือวิสาหกิจชุมชนบ้านถาวร มีสมาชิก 16 คน และวิสาหกิจชุมชน อสม.ตำบลหินเหล็กไฟ มีสมาชิก 19 คน ได้ทำโรงเรือนขึ้นเองขนาด 50 ตารางเมตร (25 ตรว.) ปลูกกัญชาได้ 6 ต้น ตามระเบียบของโครงการ รวมทั้งหมด 35 โรงเรือน ต่อมาได้รับการชี้แจงจาก รพ.คูเมือง เป็นสถานที่ผลิตจากกัญชา ว่าการปลูกกัญชาจะต้องปลูกให้สัมพันธ์กับงบประมาณของ รพ.สต. นั้นๆ เพราะ รพ.สต.จะเป็นผู้รับผิดชอบไปรักษาชาวบ้านในพื้นที่ของตัวเอง ซึ่งจากการตรวจสอบแล้วทั้งสองวิสาหกิจชุมชนที่ตั้งขึ้นมาใหม่จะสามารถปลูกกัญชาได้เพียง 20 ต้นเท่านั้น หากมีการปลูกครบ 35 โรงเรือน คือ 210 ต้น จะทำให้ผลผลิตไม่สัมพันธ์กับงบประมาณของ รพ.สต. หากต้องการปลูกทั้ง 210 ต้น ชาวบ้านจะต้องจ่ายเงินส่วนต่างค่าผลผลิตเป็นเงิน 199,000 บาท

ที่ จ.นครพนม นพ.มานพ ฉลาดธัญญกิจ สสจ.เปิดเผยว่า ตามนโยบายขับเคลื่อนการใช้สมุนไพรกัญชาทางการแพทย์ และเพื่อเศรษฐกิจ ที่มีเป้าหมายส่งเสริมสนับสนุนและรับรองผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีส่วนประกอบของกัญชาที่ไม่ใช่ยาเสพติด จากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่ได้รับอนุญาตปลูกกัญชาตามกฎหมาย จะช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนและพัฒนาอาหารปรุงจำหน่ายหรือผลิตภัณฑ์สุขภาพจากแหล่งปลูกกัญชาที่มีคุณภาพ และได้รับอนุญาตถูกต้องของจังหวัดนครพนม ดังนั้น สสจ.และ รพ.นครพนม จะมีพิธีเปิดร้านจำหน่ายและแสดงผลภัณฑ์จากกัญชา และกัญชงที่ได้มาตรฐานของเขตสุขภาพที่ 8 อย่างเป็นทางการภายใต้แบรนด์ TomChongCha R8 T2C Shop ในวันที่ 28 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น. ที่โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการ

แพทย์ทางเลือก ในสังกัด รพ.นครพนม
อ.เมือง จ.นครพนม

นายจิรวุฒิ รังสี ประธานวิสาหกิจ
ชุมชนปลูกพืชสมุนไพรทางการแพทย์แบบ
ผสมผสาน ต.นาคำ อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม
กล่าวว่า สำหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลูกพืช
สมุนไพรทางการแพทย์แบบผสมผสาน ต.นา
คำ ถือเป็นแห่งแรกของ จ.นครพนม ที่มีการ
ขออนุญาต ปลูกกัญชาถูกต้องตามกฎหมาย
นำร่อง 50 ต้น โดยมีผลผลิตส่งขายได้ตาม
กฎหมายคือ ใบ ลำต้น และราก ส่วนข้อ
ดอกยังไม่สามารถขายได้ เพราะกฎหมาย
ยังไม่ปลดล็อก จึงสามารถขายได้เพียงใบ
ลำต้น และราก ซึ่งในรอบ 2 เดือนที่ผ่านมา
ได้ผลผลิตใบสดกัญชาส่งขายประมาณ
30 กิโลกรัม ตกราคากิโลกรัมละประมาณ
15,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4.5 แสน
บาท ส่วนใบแห้งสามารถผลิตได้ประมาณ 10
กิโลกรัม ราคาประมาณกิโลกรัมละ 40,000
บาท รวมเป็นเงินประมาณ 4 แสนบาท ขาย
ตามความต้องการของลูกค้า ส่วนใหญ่นำไป
ปรุงอาหาร ซึ่งใบสดเกือบ 5 กิโลกรัม ึงได้ใบ
แห้งประมาณ 1 กิโลกรัม แต่ส่วนใหญ่ลูกค้า
ต้องการใบสดเป็นหลัก

นายจิรวุฒินักกล่าวว่า ปัญหาสำคัญคือ
ผลผลิตไม่เพียงพอ ถึงแม้จะได้รับผลกระทบ
จากโควิดระบาด แต่ลูกค้ายังมีความ
ต้องการสูง ผลผลิตไม่เพียงพอ เพราะข้อ
ดอกไม่สามารถขายได้ต้องส่งคืนทางหน่วย
งาน ออ. สำหรับลำต้นขายได้ประมาณ 10
กิโลกรัม กิโลกรัมละ 15,000 บาท แต่ราก
ถึงแม้มีราคาสูง กิโลกรัมละ 40,000 บาท
แต่ได้จำนวนน้อยมาก 50 ต้น ได้แค่
ประมาณ 3-5 กิโลกรัม หลังตากแห้ง ปัจจุบัน
ยอมรับว่าลูกค้ายังมีความต้องการใบกัญชา
สูง ผลผลิตไม่ทันเพราะรอบการผลิตรอบละ
2-3 เดือน